

แผนแม่บทการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ประพฤติมิชอบและส่งเสริมคุณธรรม (ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐-๒๕๖๔)
กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

วิสัยทัศน์ : “ยึดมั่นคุณธรรม การดำเนินงานโปร่งใส ทุกภาคส่วนรวมใจ ต่อต้านการทุจริต”

พันธกิจ :

- ส่งเสริมจิตสำนึกในการต่อต้านการทุจริตระเบียบวินัย และยึดมั่นในคุณธรรม จริยธรรม ๒. พัฒนาศูนย์ป้องกันและปราบปรามการทุจริต อย่างบูรณาการ
- พัฒนาระบบและกลไกการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ๓. ส่งเสริมและสนับสนุนการจัดการองค์ความรู้เกี่ยวกับกรป้องกันและปราบปรามการทุจริต

<p>วัตถุประสงค์หลักที่ ๑ บุคลากรภาครัฐมีวินัย คุณธรรม จริยธรรม</p>	<p>วัตถุประสงค์หลักที่ ๒ ส่วนราชการในสังกัดมี ส่วนร่วมในการป้องกัน และปราบปรามการ ทุจริต</p>	<p>วัตถุประสงค์หลักที่ ๓ ระบบและกลไกในการ ป้องกันการทุจริตและ ประพฤติมิชอบ มีประสิทธิภาพ</p>	<p>วัตถุประสงค์หลักที่ ๔ เสริมสร้างบุคลากรร่วม ป้องกันการทุจริต</p>	<p>วัตถุประสงค์หลักที่ ๕ เกิดความร่วมมือระหว่าง หน่วยงานภายในและ หน่วยงานภายนอก ด้านการป้องกันและ ปราบปรามการทุจริต</p>	<p>วัตถุประสงค์หลักที่ ๖ หน่วยงานมีการ ดำเนินงานด้วยหลัก คุณธรรมและความ โปร่งใส</p>
<p>ยุทธศาสตร์ที่ ๑ ปลูกและปลูกจิตสำนึก การต่อต้านการทุจริตและ สร้างวินัยแก่บุคลากร</p>	<p>ยุทธศาสตร์ที่ ๒ บูรณาการทำงานของ หน่วยงานในการต่อต้าน การทุจริต</p>	<p>ยุทธศาสตร์ที่ ๓ พัฒนาความร่วมมือกับ หน่วยงานในสังกัดเพื่อ ต่อต้านการทุจริต</p>	<p>ยุทธศาสตร์ที่ ๔ เสริมสร้างบุคลากรร่วม ป้องกันการทุจริต</p>	<p>ยุทธศาสตร์ที่ ๕ บูรณาการหน่วยงานด้าน การป้องกันและ ปราบปรามการทุจริต</p>	<p>ยุทธศาสตร์ที่ ๖ สร้างคุณธรรมและความ โปร่งใสในการดำเนินงาน</p>
<p>มาตรการ/แนวทางการ ดำเนินงาน - ส่งเสริมการเรียนรู้ และ ปฏิบัติตามหลักคุณธรรม จริยธรรม ระเบียบวินัย และปรัชญาเศรษฐกิจ พอเพียง</p>	<p>มาตรการ/แนวทางการ ดำเนินงาน - ส่งเสริมกระบวนการรับ เรื่องร้องเรียน ร้องทุกข์ให้มี ความเข้มแข็งและ ครอบคลุม</p>	<p>มาตรการ/แนวทางการ ดำเนินงาน - ส่งเสริมความเข้มแข็ง ดำเนินงานอำนาจการ ดำเนินการกำหนดหน่วยงาน ในสังกัด</p>	<p>มาตรการ/แนวทางการ ดำเนินงาน - ส่งเสริมการดำเนินการ ตามประมวลจริยธรรม/ จรรยาบรรณข้าราชการ</p>	<p>มาตรการ/แนวทางการ ดำเนินงาน - ส่งเสริมบูรณาการ ระหว่างหน่วยงานในสังกัด และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง</p>	<p>มาตรการ/แนวทางการ ดำเนินงาน - ส่งเสริมการดำเนินงานที่มี คุณธรรมและความโปร่งใส</p>